



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9

www.rmu.ac.th

ปีที่ 50 ฉบับที่ 016 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565

## ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สร้างผลงานโดดเด่นบนเวทีการประกวด “Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2022)”

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมประกวด “Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2022)” คว้ารางวัลระดับนานาชาติ 2 รางวัล ประกอบด้วย **เหรียญเงิน (Silver Prize)** จำนวน 1 รางวัล จาก The Korea Women Inventors Association (KWIA) **รางวัลพิเศษ (Special Prize)** จำนวน 1 รางวัล จาก The First Institute of Researchers and Inventors in I.R. Iran

การจัดครั้งนี้ในรูปแบบไฮบริดโดยมีทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประกวด “Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2022)” จัดโดย KIWA และความร่วมมือของ World Intellectual Property Organization (WIPO) ซึ่งสนับสนุนโดย International Federation of Inventors Associations (IFIA) จากผลงานวิจัยของนานาชาติประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการโดยนักประดิษฐ์ กว่า 318 คนจาก 18 ประเทศทั่วโลก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ นามเสนา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทพงษ์ พลพวง สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลงานร่วมประกวด เรื่อง : The Nutrient Fixed Clay ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยการผลิตวัสดุปลูกพืชแนวใหม่ที่มีความเป็นรูปทรงสูง มีความแข็งแรง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วยจุลินทรีย์อะซิโตแบคเตอร์

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้คว้ารางวัลกลับมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตัวอย่างให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรุ่นใหม่ได้ดำเนินตามรอยต่อไปในอนาคต และยังเป็นกำลังใจให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความพร้อมทั้งทรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง

## สนส.จัดแนะแนวการศึกษาเปิดประตูสู่ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ ร.ท.ดร.ณัฐชัย จันทขุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาเปิดประตูสู่ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักคือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหลักในการรับสมัครนักศึกษา การจัดงานครั้งนี้เน้นสื่อประชาสัมพันธ์ลักษณะออนไลน์ และโปสเตอร์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาจารย์ ร่วมกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งจะทำให้ผู้สนใจมีสารสนเทศในการตัดสินใจเรียนในแต่ละสาขามากยิ่งขึ้น

โครงการแนะแนวการศึกษาเปิดประตูสู่ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งนี้ จัดขึ้นโดยเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทดลองใช้ และให้ข้อเสนอแนะการใช้งานระบบ ได้แก่ ระบบรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกรอกข้อมูลรายละเอียดสาขาวิชา เพื่อจัดทำโปสเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารคณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร จำนวนกว่า 80 คน โดยมีอาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน

## มรม.จัดงาน แสดงมุทิตาจิต ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 9 ท่าน

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี พ.ศ. 2565 (จารยานุสรณ์ 2565) เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ รศ.กฤษณา ศรีธรรมมา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.สุขศิลป์ ประสงค์สุข สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.จำเนียร พลหาญ สังกัดคณะครุศาสตร์, อ.สุทัศน์ แก้วคำ สังกัดคณะครุศาสตร์, ผศ.วิจิตร เขาว์วันกลาง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ.วีระกิตติ เสาร์ม สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, นางสาวบุญเขียน สุวรรณภักดี สังกัดสำนักงานอธิการบดี, นายชัยชาญ สิทธิจันทร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี และนางสาวณีย์ ศรีรักษา สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ โดยในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาการอธิการบดี กล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงบนเวที โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 2 ชุด การนำเสนอวีดิทัศน์ประวัติและผลงาน ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ มีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน

## สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2565

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. (โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้

1. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) คือ 1) นายสุทัศน์ แก้วคำ ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และ 2) นางสาววันทนี พลวิเศษ ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

3. เห็นชอบให้แต่งตั้ง 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี 2) นายกริช สินธุ์ศิริ และ 3) นางสาววันทนี พลวิเศษ เป็นคณะกรรมการพิจารณากรณีร้องทุกข์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

4. เห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการด้านการแก้ไขปัญหาการเงิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

5. เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการตามภารกิจที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบหมาย พ.ศ. 2565 โดยให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการตามภารกิจที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบหมาย พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

7. สำหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่ <https://council.rmu.ac.th/> หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565